




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>สัปดาห์วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, news1live, newtv, ch7, sonthitalk) ทีวีทุกช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ลานเขตพุทธาวาส ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) เขตพระนคร กทม. โดยมี นายสมศักดิ์ รุมว.สร. พร้อมด้วย นายเดโชศิษฐ์ ขาวทอง รมช.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และไวยาวัจจร คณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ</li> </ul>	
<p><b>สั่งสอบด่วนขโมยรถ-สายสะดือ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. สั่งการให้ปลัด สธ. และกรมการแพทย์ ตรวจสอบกรณีขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์ ที่มีการร้องเรียนพยาบาลวิชาชีพและรพ.ของรัฐขโมยรถ-สายสะดือ ไปขายทำสเต็มเซลล์ และยังมีบริษัทเอกชน คลินิก และรพ.ต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 100 ราย เกี่ยวข้อง</li> <li>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามข่าวคาดว่ามี ความเชื่อมโยงกับรพ.สังกัดกรมการแพทย์ แต่ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจน จึงให้ ผอ.รพ.ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ใน รพ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะมีการตรวจสอบเส้นทางการนำรถ สายสะดือ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคลอดซึ่งถือเป็นขยะติดเชื้อออกจาก รพ. หากพบว่าผิดจากเส้นทางที่กำหนด จะถือว่า รพ.เป็นผู้เสียหาย ผอ.รพ.ต้องแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายไว้ก่อน เพื่อให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง และอยู่ระหว่างหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการขโมยรถ</li> </ul>	
<p><b>ส่งเด็กหญิง 14 ปี กลับบ้าน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaipbs, news1live, prd., INN, pptvhd, sonthitalk, ch7, hfocus, ch3plus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เข้าเยี่ยมอาการ ด.ญ.อายุ 14 ปี ที่ประสบเหตุจากรถที่ศึกษาใหม่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งอาการดีขึ้นกลับบ้านได้แล้ว และจะส่งทีมแพทย์ติดตามอาการทางกายที่ยังมีบาดแผลอยู่เล็กน้อย ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ดีมาก</li> <li>- ข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยอีก 2 ราย ซึ่งยังรักษาตัวที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว บาดแผลไม่พบการติดเชื้อ ทั้งสองรายได้รับการผ่าตัดกระดูกตาแล้ว ลืมตาได้ แต่การมองเห็นยังไม่ชัด พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้บูรณาการร่วมกันทำงานในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบ โดยวันที่ 6 พ.ย. นี้ สธ. จะร่วมลงนาม MOU กับ ก.คมนาคม ถอดบทเรียนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนลดการเสียชีวิต</li> </ul>	
<p><b>รมว.สร.โดนอ้างซื้อขายยาปลูกเชื้อ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, amarintv, INN, ch7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมว.สร. เข้าแจ้งความต่อ จนท.ตำรวจไซเบอร์ กรณีมีเพจเฟซบุ๊กปลอมแปลงเป็นเพจของ สธ. ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา แอบอ้างใช้ชื่อและรูปภาพของ รมว.สร. ในการโฆษณาขายยาปลูกเชื้อ เพื่อให้เข้าใจว่ายาดังกล่าวได้รับการรับรองจากกระทรวงและรัฐมนตรี ซึ่งไม่เป็นความจริง พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อขายดังกล่าว เนื่องจากอาจมีสารอันตรายต่อสุขภาพ หากใครที่ซื้อไปแล้วให้ส่งยาตัวอย่างเพื่อตรวจสอบกับกรมวิทย์ฯ หรือ สสจ.</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตรียมดูแลสุขภาพ ปชช.รับเสด็จฯ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, pptvhd, prd., newtv, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. เปิดเผยหลังประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 27 ต.ค. ว่า คาดจะมีประชาชนมาร่วมรับเสด็จฯ ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน ได้จัดทีมแพทย์จากหน่วยงานของ สธ. กรุงเทพฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ฯ รพ. 4 เหล่าทัพ และภาคเอกชน รวม 45 ทีม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การดูแลผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ และจนท.ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งจุดบริการทางการแพทย์ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา 4 โชน 19 จุดบริการ 2.การส่งกลับไปรักษายัง รพ. จะประสานงานผ่านศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ กำหนด รพ.รับส่งต่อ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.กลาง รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.ตากสิน และ 3.กำหนดมาตรการป้องกันและตรวจจับโรคและภัยสุขภาพ ทีมแพทย์จะรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโรค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการด้านสุขภาพจิต ณ จุดคัดกรองต่างๆ</p>	
<p><b>แจ้งอู่ไนซ์มีสแคทมีสารปนเปื้อนแต่กินได้</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ch3plus, pptvhd, thaipbs)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. เผยถึงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร่วมกับ ออย. แกลงผลการตรวจหาสารปนเปื้อนในอู่ไนซ์มีสแคท 24 ตัวอย่าง พบว่า 23 มีสารพิษตกค้างเกินค่ากฎหมายกำหนด เมื่อเป็นข่าวออกไปพบว่าบางข่าวเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ยืนยันว่าสามารถกินได้ เนื่องจากสารปนเปื้อนที่ตรวจพบไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ส่วนกรณีระบุว่าพบสารปนเปื้อนดูดซึมเข้าไปในเนื้ออู่ไนซ์แล้วล้างสารออกยากนั้น ข้อเท็จจริงคือ สารบางชนิดเป็นสารใช้ในระหว่างปลูก ทำให้ดินไม่ดูดซึมสารเข้าไป แต่ไม่ได้หมายถึงสารนั้นดูดซึมเข้าไปในผลไม้ ดังนั้นการล้างผลไม้มาก่อนรับประทานตามวิธีถูกต้องก็จะสามารถทานได้</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารอันตราย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์, thainews)</p> <p>- ออย. เผย ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ จากเพจ "MerSplus เพจหลักแม่ทีมใหญ่ สายปทุมธานี" ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมอร์เอสพลัส ตรวจพบไซบูทรามิน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิโอน่า พบยาแผนปัจจุบันออริสแตท (Orlistat) เป็นยาจำพวกที่มีผลต่อไขมันในเลือด เป็นยาอันตรายตามประกาศ สธ. เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว</p>	
<p><b>งบฯ รพ.พื้นที่พิเศษ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. กล่าวถึงการช่วยเหลือดูแลด้านงบประมาณของ รพ. ในพื้นที่พิเศษฯ สธ. ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์และวงเงินข้อเสนอการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ 175 รพ.พื้นที่กันดาร เสียภัย ชายแดนใต้ ปีงบฯ 2568 วงเงิน 1,490 ล้านบาท ส่งคณะกรรมการ 7 x 7 แล้ว พร้อมจัดทำรายการเบิกจ่ายของแต่ละ รพ. ไว้รอ โดยจะมีการพิจารณา 31 ต.ค.นี้ และจะประสานติดตามให้มีการจัดสรรลงพื้นที่โดยเร็ว</p>	
<p><b>ผลสำรวจบัตรทองปี 67</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผยผลสำรวจบัตรทองปี 2567 ผู้ให้บริการพึงพอใจระบบฯ สูงถึงร้อยละ 94.47 พร้อมรับรู้และเข้าใจต่อสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่” มากที่สุดร้อยละ 91.38 ขณะที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ ใน รพ. เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ผู้ให้บริการรับทราบมากที่สุด</p>	
<p><b>บุกจับจัดฟันเถื่อน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, sondhitalk, topnews, ch7)</p> <p>- ตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย สสจ.ชลบุรี นำเจ้าหน้าที่บุกจับกุม น.ส.ป๋วย อายุ 23 ปี หมอจัดฟันเถื่อนภายในห้องพัก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้บริการจัดฟันลูกค้า พร้อมอายัดของกลางเป็นอุปกรณ์จัดรวม 38 รายการ มีการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก สารภาพเปิดให้บริการจัดฟันแพะชั้นมานานกว่าครึ่งปีแล้ว เนื่องจากต้องการหารายได้พิเศษเป็นค่าทำคลอดลูกในอีก 15 วันข้างหน้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนวิธีจัดฟันเรียนรู้จากช่องยูทูป สั่งซื้ออุปกรณ์ทำฟันจากร้านค้าออนไลน์ ด้าน น.ส.ศรัณยา กล่อมใจขาว เกษียรชานาญ การ เตือนประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นว่า การจัดฟันไม่ใช่เพื่อแฟชั่นแต่เป็นการดูแลสุขภาพช่องปาก หากเข้ารับบริการจากผู้ที่ไม่ผ่านหลักสูตรการจัดฟันอาจเกิดอันตราย</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการกระจายอำนาจ สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เผยว่า ขณะนี้มี อบจ. เพียง 20 แห่งที่มีการแต่งตั้ง ผอ.กองสาธารณสุข อย่างเป็นทางการ หลังการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ในปี 2564-2565 โดยส่วนใหญ่ยังใช้ รักษาการแทน ผอ. แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าบริการสุขภาพประชาชน เนื่องจาก รพ.สต. ยังคงเป็นกลไกหลัก กองสาธารณสุข อบจ. มีบทบาทเสริมคล้ายกับ สสจ.</p> <p>- ทีมวิจัยอิสระนำโดย ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. ในการรับถ่ายโอนภารกิจระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ” เพื่อเสริมความสามารถของ ผอ.กองสาธารณสุข อบจ. มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ภาวะผู้นำ การจัดการสาธารณสุข และการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p>	
<p><b>พยาบาลร้องอดีตแฟนทำร้ายร่างกาย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- พยาบาลสาวรายหนึ่ง เข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับ เพจสายไหมต้องรอด หลังถูกอดีตแฟนหนุ่มซึ่งเป็นข้าราชการระดับจังหวัด ล่อลวงออกจาก รพ.ที่ปทุมธานีขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ และทำร้ายร่างกาย สาเหตุจากอดีตแฟนหนุ่มไม่ยอมเลิกراها หลังตนขอแยกทาง และพยายามใช้วิธีข่มขู่ต่าง ๆ รวมถึงแสดงอาวุธปืน ในวันเกิดเหตุฝ่ายชายใช้กลอุบายให้ตนขึ้นรถ ก่อนจะไปทำร้ายที่บ้านเพื่อน หลังจากนั้นบังคับใส่กุญแจมือและวางแผนจะนำร่างไปทิ้งในป่าที่ จ.พิษณุโลก ตนอาศัยจังหวะฝ่ายชายเผลอหลับ จึงหลบหนีออกมาได้</p>	